



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวง (โทร.ภายใน ๑๔๓๖๙)

ที่ ๐๒๐๐.๑๐/๒๑/๒๕๖๖

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานปลัดกระทรวง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน

อนุสนธิบันทึกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส่วนมาก ที่ ๐๒๐๐.๑๐/๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ แจ้งเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอความอนุเคราะห์ท่านมอบหมายบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ความแจ้งแล้ว นั้น

ศปท. ขอเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. กระทรวงฯ ได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ ศปท. เสนอ โดยเป็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ซึ่ง ศปท.ได้ประสานงานให้สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สินทราบด้วยแล้ว (เอกสารแนบ ๑)

๒. เพื่อให้การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ศปท. ขอความอนุเคราะห์สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สินพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้

๒.๑ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พร้อมกรอกข้อมูลการรายงานรอบที่ ๑ ซึ่งประกอบด้วย แบบรายงานที่ ๑ แบบเสนอความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์ (เอกสารแนบ ๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยง (เอกสารแนบ ๓) แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (เอกสารแนบ ๔) และแบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารแนบ ๕) และจัดส่งให้ ศปท. ในรูปแบบ MS Excel เพื่อนำเรียนเสนอกระทรวงฯ พิจารณาเห็นชอบ และจัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามรูปแบบและช่องทางการรายงานที่กำหนด ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของกระทรวงฯ ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

๒.๒ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พร้อมกรอกข้อมูลตามแบบรายงานรอบที่ ๒ ตามเอกสารแนบ ๖ และจัดส่งให้ ศปท. ในรูปแบบ MS Excel เพื่อนำเรียนเสนอกระทรวงฯ พิจารณาเห็นชอบ และจัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามรูปแบบและช่องทางการรายงานที่กำหนด ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของกระทรวงฯ ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ศปท. จะจัดส่งไฟล์การรายงานที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณมาก

รุณี

(นางรญาภรณ์ สุคนธ์ทรัพย์)

เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต